



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>วันพืชมงคล หรือวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>วันพืชมงคล ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการประกอบพิธีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยที่เป็น “ชาติเกษตรกรรม” สะท้อนถึงความผูกพันอันใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทย โดยในอดีตได้กำหนดให้เป็นพระราชพิธีประจำปี ที่สืบทอดมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูกและนับเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูทำนา อันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย นอกจากนี้ “วันพืชมงคล” ยังถือเป็น “วันเกษตรกร” ประจำปี อีกด้วย</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>เมื่อวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ผ่านกระบวนการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการวางรากฐานการพัฒนาและการลงทุนเพื่ออนาคตโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศเป็นหลัก พร้อมทั้งได้กำหนดแผนพัฒนาที่มีความจำเป็นในระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยอาศัยศักยภาพของพื้นที่ที่ประกอบกับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เกิดความสอดคล้องแบบครบวงจร ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไม่มีความประสงค์ให้เกิดผลการดำเนินการดังเช่นในอดีตที่เน้นเฉพาะผลสัมฤทธิ์ โดยไม่มีการวางแผนในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดลำดับความเร่งด่วนในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล เพื่อให้เกิดวินัยทางการเงินการคลังและไม่สร้างภาระให้กับรัฐบาลในอนาคต</p>	สน.ปท. วช.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>จากการประชุมผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ หรือ กลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรีรินทร์” ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ทำให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกในด้านศักยภาพของกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรีรินทร์” ซึ่งจะถูกนำมาพิจารณาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ต่อไป โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณแผนงานโครงการบางส่วนให้กับกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรีรินทร์” ตามความจำเป็นและเร่งด่วนในเบื้องต้นแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรีรินทร์” ให้เป็น “ประตูสู่ภาคอีสานและ CLMV” เพื่อเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยการดำเนินการตามนโยบายประชารัฐ ในยุทธศาสตร์พลังประชารัฐ ๔ เสาหลัก ได้แก่ ธรรมภิบาล นวัตกรรมและผลิตภาพ การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ และการมีส่วนร่วมในความมั่งคั่ง พร้อมทั้งน้อมนำยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน คือ การเข้าใจพื้นที่ เข้าใจประชาชน เข้าใจศักยภาพจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นอกจากนี้ ทั้ง ๔ จังหวัดในกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรีรินทร์” ได้เสนอโครงการ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ตามความจำเป็น และเร่งด่วน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยภาคเอกชน ภาคธุรกิจ สภาเกษตรกร การค้าอุตสาหกรรม และภาคอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมฯ</p> <p>นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ ๑๕ รายการ PTT Thailand Grand Prix ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน และมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อสารมวลชนกีฬา กว่า ๒๐๐ ช่อง ใน ๒๐๗ ประเทศ ซึ่งจะสร้างรายได้โดยตรงจากผู้เข้าชม กว่า ๑,๒๐๐ ล้านบาท และเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทางอ้อมในประเทศ กว่า ๔,๓๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลจะดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ การขยายรันเวย์และการขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร ตลอดจนการพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อรองรับมหกรรมกีฬารั้งนี้ โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ภาคส่วนต่าง ๆ เตรียมความพร้อม และปรับตัว อาทิ ร้านอาหาร สถานที่พักค้างแรม การท่องเที่ยว สินค้าชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการในพื้นที่ ด้านการจราจร การอำนวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๓	<p>ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ “ประชารัฐ”</p> <p>นายกรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่างการดำเนินโครงการประชารัฐที่มีผลสัมฤทธิ์ที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยน้อมนำ “ศาสตร์พระราช” และ “พลังประชารัฐ” มาเป็นกลไกในการปฏิบัติ เพื่อแปรรูปผักตบชวาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสามารถแก้ไขปัญหาผักตบชวาได้อย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งหน่วยวิชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ ดร.ไพจิตร แสงไชย ผู้ประกอบการ Start-up ที่ได้รับรางวัลผู้ประดิษฐ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมของ World Economic Forum จัดทำโครงการต้นแบบการแปรรูปผักตบชวา อาทิ วอลเปเปอร์ ๓ มิติ ฝ้าเพดาน อิฐดินประสาน อิฐมอญ แผ่นพื้นทางเท้า งานจักสาน เฟอร์นิเจอร์ งานศิลปะจากผักตบชวา เป็นต้น ที่มีราคาถูกกว่าวัสดุในท้องตลาดกว่าร้อยละ ๓๐ - ๘๐ ซึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปเหล่านี้จะดำเนินการด้านมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจดสิทธิบัตรต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลและองค์ความรู้ในการแปรรูปผักตบชวาสามารถสืบค้นได้ที่ https://afdc-mdu53.rtarf.mi.th</p> <p>นอกจากนี้ ยังได้มีการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บขนย้าย และแปรรูปผักตบชวาให้กับประชาชนอีกด้วย</p> <p>๒. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ หมูบ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง จุดเริ่มต้นจากโรงทอจันทร์โสมมา ซึ่งเป็นพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ได้พระราชทานเงินก้อนแรกแก่อาจารย์วิระธรรมตระกูลเงินไทย ซึ่งเป็นอาจารย์วิทยาลัยในวังชายและเป็นลูกหลานของคนบ้านท่าสว่าง เพื่อผลิตผ้าไหมยกทองรูปแบบราชสำนักโบราณและยังเคยใช้สำหรับผลิตเสื้อมอบให้แก่ผู้นำ APEC ทำให้ผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่างเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและนอกประเทศ สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมและของที่ระลึกของร้านค้าในพื้นที่บ้านท่าสว่าง ทั้งในรูปแบบจำหน่ายหน้าร้านและรูปแบบจำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย ๑๕๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน ๓๕ ครัวเรือน ๑๒๐ คน สำหรับกลุ่มผู้ทอผ้ามีรายได้จากการจำหน่ายผ้าทอจำนวน ๘,๐๐๐ บาท ต่อเดือน มีผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน ๔๐ ครัวเรือน ๑๕๐ คน และโรงทอผ้าไหมยกทองโบราณสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมยกทองโบราณและให้บริการต่าง ๆ เฉลี่ย ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ทำให้เกิดการจ้างงานของประชาชนในหมู่บ้านสำหรับทอผ้าไหม ที่สร้างรายได้กว่าเดือนละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>นอกจากนี้ บ้านท่าสว่างยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้สามารถพึ่งพาตนเองได้</p>	สน.ปท.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>พร้อมทั้งได้ดำเนินการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ด้านที่พักค้างแรมในรูปแบบโฮมสเตย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยในปี ๒๕๖๐ บ้านท่าสว่างได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เวทีกลาง และพิพิธภัณฑ์บ้านท่าสว่าง รวมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่</p> <p>นายกรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่าง นางกุลกนก เพชรเลิศ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี ๒๕๖๑ ที่ประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ ส่งผลให้สามารถสร้างรายได้ กว่า ๒๘๒,๖๐๐ บาท ต่อปี บนพื้นที่ ๒.๕ ไร่ มีผลผลิตไหมจำนวน ๒,๙๐๐ กิโลกรัม ต่อไร่ ได้ผลผลิตประเภทเส้นไหม จำนวน ๑๖ กิโลกรัม และสามารถดำเนินการทอผ้าไหมได้ จำนวน ๑๕๐ เมตร ต่อปี อีกทั้งยังสามารถแปรรูปไหมเป็นสบูโปรตีนไหม จำนวน ๕๐๐ ก้อน ต่อปี และขนมหอมม่วงจากใบหม่อน จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม ต่อปี ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากอาชีพด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร</p> <p>นอกจากสินค้าประจำถิ่นประเภทผ้าไหมที่ถือเป็นสินค้าประจำถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ผ้าขาวม้าซึ่งเป็นผ้าท้องถิ่นที่มีประวัติยาวนาน กว่า ๕๐๐ ปี ก็ถือเป็นสินค้าประจำถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกัน ที่สามารถสร้างจุดเด่นให้กับท้องถิ่น ด้วยการดำเนินโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดยความร่วมมือของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓) กับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมจดสิทธิบัตรด้วยการเสริมสร้างอัตลักษณ์และส่งเสริมแปรรูปผ้าขาวม้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้กับชุมชน นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๑ ยังได้กำหนดให้มีการจัดการประกวดผ้าขาวม้า ในกิจกรรม “การเฟ้นหาทายาทผ้าขาวม้าไทย” ภายใต้แนวคิด “ทอมือ ทอใจ ช่วยชุมชน อย่างยั่งยืน” และกิจกรรมประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม” ๓ สาขา ได้แก่ สาขาแฟชั่น สาขาเคหะสิ่งทอ และสาขาการออกแบบลายผ้าขาวม้า เพื่อสร้างความรับรู้ในการสืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าขาวม้าทอมือ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยนายกรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่าง “นุชบา” ซึ่งเป็นแบรนด์ของชุมชนทอผ้าขาวม้า จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ดำเนินการแปรรูปผ้าขาวม้าให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการบริหารจัดการวัตถุดิบจากองค์ความรู้ในการใช้สีธรรมชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้า จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้าในการตัดเย็บกระเป๋าผ้าขาวม้า ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน และกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน ๖๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>๓. การส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดนประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพการค้าชายแดน การท่องเที่ยวที่รวดเร็ว และ สนับสนุนการให้บริการแบบจุดเดียวของหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐาน สะดวก และ รวดเร็ว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ซึ่งในปี ๒๕๖๐ การค้าชายแดน จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมมีมูลค่าการส่งออก ประมาณ ๘๘๐ ล้านบาท และมีมูลค่า การนำเข้า ประมาณ ๒,๒๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ การเพิ่มศักยภาพจุดผ่านแดนถาวร ช่องจอม ยังถือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาของ กลุ่มจังหวัด ในด้านการค้า ด้านการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านระบบขนส่งสินค้าและ ด้านศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค โดยจะเชื่อมโยงทั้งระบบการขนส่งทางบกและ ระบบการขนส่งทางน้ำ ระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั้งระเปียงเศรษฐกิจตะวันออก ระเปียงเศรษฐกิจตะวันตก ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม และ ยังสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการทางการแพทยอีกด้วย</p> <p>๔. การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ โครงการประชารัฐพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์ ซึ่งบ้านสนวนนอกมีประชากร ประมาณ ๑๖๕ ครัวเรือน ที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและหัตถกรรมที่น่าสนใจ คือ การบริหารงาน ของหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหมู่บ้านและขับเคลื่อนหมู่บ้าน ด้วย “บวร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งได้นำผู้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัว ภายใต้แนวคิด “ตู้เย็นรอบบ้าน ATM ข้างกาย” และส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง ที่สามารถนำงบประมาณจากกองทุน พึ่งพาตนเองไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริม การรวมกลุ่มแปรรูปสินค้าชุมชน เช่น เสื้อ กระเป๋าเนกประสงค์ กระเป๋าดินสอ ตุ๊กตาผ้า เป็นต้น ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับ หมู่บ้าน ตามหลักการทรงงาน “การระเบิดจากข้างใน”</p> <p>สำหรับด้านการท่องเที่ยวของบ้านสนวนนอก มีจุดเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของ แม่บ้านที่มีอาชีพทอผ้าไหม ด้วยการระดมเงินทุนจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจาก ลวดลายของผ้าไหมเป็นแบบดั้งเดิมจึงมียอดขายที่น้อย ซึ่งต่อมาได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐในการฝึกอบรมทักษะการผลิตใหม่ การแปรรูป และการสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP จนได้ลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ “ผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดง” ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการพักค้างแรมในรูปแบบโฮมสเตย์ ทำให้สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น กว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง